



ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ เพื่อคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประกาศในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียดดังนี้

๑. นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา

ลำดับ	ชื่อผลงาน:หน่วยงาน/สถานศึกษา/เจ้าของผลงาน	ระดับคุณภาพ
๑	การบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา การสื่อสารและวัฒนธรรมด้วย PHET-SA Model ของนักเรียนโรงเรียน เพชรผดุงเวียงไชย โดยนางสาวปรียนันท์ เทพนवल	ดีเยี่ยม
๒	การพัฒนาอัตลักษณ์ วินัย เคารพ อดทนของนักเรียน โรงเรียนยุวศึกษา ด้วยกระบวนการบริหารจัดการผ่านครูพี่เลี้ยง โดยนางจิราพร โสทรโยม	ดีเยี่ยม
๓	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ B.S.SUKJAI MODEL ของโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โดยนางสาววิภาทิพย์ คงด้วง	ดีเด่น

๒. นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ลำดับ	ชื่อผลงาน:หน่วยงาน/สถานศึกษา/เจ้าของผลงาน	ระดับคุณภาพ
๑	กระบวนการนิเทศรูปแบบSTABLE เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา โดยนางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	ดีเยี่ยม

๓. นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอน

ลำดับ	ชื่อผลงาน:หน่วยงาน/สถานศึกษา/เจ้าของผลงาน	ระดับคุณภาพ
๑	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบPHETY Model เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ ๒.๑(เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยนางสาวสโลลา คชอนันต์	ดีเยี่ยม
๒	การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (AR) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยนายตะวัน บุญนาค	ดีเยี่ยม
๓	การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยนางสาวจิรวรรณ ทองบุญ	ดีเด่น
๔	การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยนางสาวหนึ่งฤดี สุขแปะเง้า	ดีเด่น
๕	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน O-NET ในรายวิชาภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ ๕S (QILCS) โดยนางสาวศุภิสรา วัชรสุธากร	ดีเด่น
๖	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โดยนางสาวอรอนงค์ ทงมี	ดีเด่น
๗	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย TWS with ๓B Model และเทคนิคการนิเทศแบบ ๓ ให้ โดยใช้ Google Classroom ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนางเจิดจันทร์ พันศิริ	ดีเด่น

ลำดับ	ชื่อผลงาน:หน่วยงาน/สถานศึกษา/เจ้าของผลงาน	ระดับคุณภาพ
๘	ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน English Around the Community โดยนางสาววันเพ็ญ รักนาควน	ดี
๙	การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนางสาวศิริลักษณ์ วิทยา	ดี
๑๐	การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกม MATH MAZE พิชิตเขาวงกต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยนางสาวสุพัตรา พรหมรัตน์	เข้าร่วม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโชคดี ศรีธากาล)  
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี